



ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาเรือง
เรื่อง การปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเรือง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๓๓ กำหนดให้เลขานุการสภาท้องถิ่น ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่น มีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเรือง เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

เทศบาลตำบลนาเรือง จึงขอปิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเรือง ที่สภาเทศบาลตำบลนาเรือง มีมติรับรองแล้วดังนี้

- ๑. รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเรือง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) 

(นายสมพงษ์ ตันสุ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลนาเรือง

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเรือง
 สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
 ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.
 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาเรือง

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสมพงษ์ ดันสุ	ประธานสภา ทต.นาเรือง		
๒	นายเพ็ง แก้วบัวขาว	รองประธานสภา ทต.นาเรือง		
๓	นายเผด็จชัย ชวดทอง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๔	นายแปลง ลาภา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๕	นายสมศักดิ์ สุระเทพ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๖	นายสำลี อินทร์เลิศ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๗	นายถาวร ศิริคำ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑		
๘	นายประวัตติ จันทเพ	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๙	นายเสาร์ มาดาดาช	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๑๐	นายประมูล บุ่งทอง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๑๑	นายสมศักดิ์ โพธิ์ขาว	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๑๒	นางลำไย คั่นระมาน	สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒		
๑๓	นายมานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์	เลขานุการสภา ทต.นาเรือง		
	ผู้เข้าร่วมประชุม			
๑	นายวิทยา โลมากาล	นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง		
๒	นางกฤตญาวิทย์ ศรีระดา	รองนายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง		
๓	นายบุญไทย บุญฤทธิ์	รองนายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง		
๔	นายประกาศิต อ่ำพันธ์	ที่ปรึกษานายก ทต.นาเรือง		
๕	นายสุรียนต์ บุญธรรม	เลขานุการนายก ทต.นาเรือง		
๖	นางสาวกัสสร สุทธิโยธา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา		
๗	นายทรงกลด อาธิเวช	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๘	นายชัยวัฒน์ ราชบรรดิษฐ์	หัวหน้าสำนักปลัด		
๙	นายพิเชฐ อุทามาตย์	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๑๐	นาง/คุณ อมร	ผ.ศ. พ. ๒ ๔		สภามอบ
๑๑	นาย/คุณ อมร	ผ.ศ. พ. ๒ ๓		
๑๒	นาย/คุณ อมร	ผ.ศ. พ. ๒. ๖		
๑๓	นาย/คุณ อมร	ผ.ศ. พ. ๒. ๖		
๑๔	นาย/คุณ อมร	ผ.ศ. พ. ๒. ๖		
๑๕	นาย/คุณ อมร	ผ.ศ. พ. ๒ ๔		สภามอบ

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. เมื่อถึงเวลา ๐๙.๓๐ น. นายมานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์ ตำแหน่ง เลขานุการสภา ได้เรียกสมาชิกสภาเข้าห้องประชุม หลังจากนั้น ประธานสภานำคณะผู้บริหารสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนการงานไหว้พระสวดมนต์พร้อมกัน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานสภาฯก็เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานสภาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานสภา ก่อนที่จะให้ทางสมาชิกสภาได้รับรองรายงานการประชุม กระผมจะให้ทางเลขานุการสภา ได้อ่านรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ไปแล้วให้สมาชิกสภาได้ทราบรายละเอียดก่อนที่จะมีการพิจารณาเห็นชอบรับรอง ครับ

เลขานุการสภา ได้อ่านรายงานการประชุมไปจนเสร็จ แล้วให้ทางสมาชิกสภา ได้อ่านทบทวนรายงานการประชุม เพื่อขอรับรองรายงานการประชุมต่อไป

นายสมพงษ์ ต้นสุ ประธานสภา
หลังจากที่สมาชิกสภาแต่ละท่านได้อ่านรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาแล้ว ลำดับต่อไป ผมจะขอมติสภาครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นชอบกับรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ยกมือครับ

มติสภา มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ กระชู้ถาม
-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่
ประธานสภา ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่
ญัตติที่ ๑ นายวิทยา โลมากาล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง ขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลนาเรือง พิจารณานุมัติเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เงินอุดหนุน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนาเยีย สำหรับรายละเอียดจะได้ให้ทางฝ่ายบริหารได้อ่านรายละเอียด ครับ

นายวิทยา โลมาดล

นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง

สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่ ๒ เป็นการประชุมเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๒๖ โครงการ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗ โครงการ ที่ประชุมสภาครั้งที่ผ่านมามีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น ซึ่งทางสภาฯ ยังไม่มีมติเห็นชอบเป็นอย่างไร จึงได้นำมาประชุมอีกครั้งในวันนี้

รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ขอให้รองกฤษฎาวิทย์ ศรีระดา ได้อ่านรายละเอียด ครับ

นางกฤษฎาวิทย์ ศรีระดา

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง

เรียน ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองที่เคารพคะ ดิฉัน นางกฤษฎาวิทย์ ศรีระดา รองนายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง ขอรายละเอียดญัตติที่ ๑ ดังนี้

ญัตติที่ ๑ นายวิทยา โลมาดล นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง ขอเสนอญัตติเพื่อให้สภาเทศบาลตำบลนาเรือง พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เงินอุดหนุน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนาเยีย โดยมีรายละเอียดดังนี้

โอนลดงบประมาณ

๑. โอนลดงบประมาณ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ รายการโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๔,๘๔๕ บาท จำนวนขอโอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

๒. โอนลดงบประมาณ แผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ รายการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย งบประมาณที่ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท จำนวนที่ขอโอนลด ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

ตั้งจ่ายรายการใหม่

เพื่อที่จะโอนงบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่ ตามแผนงานรักษาความสงบภายใน งบเงินอุดหนุน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนาเยีย ประเภทรายจ่าย

เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลนาเจียง)
จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

นายวิทยา โลมากาล

นายกเทศมนตรีตำบลนาเจียง

ขออนุญาตท่านประธานสภา เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภา
เทศบาล และฝ่ายปกครองที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ในวาระที่ ๕ สืบ
เนื่องมาจากต้นเดือนมีนาคมในการโอนงบประมาณครั้งนี้สืบเนื่องมาจากต้น
เดือนมีนาคม เทศบาลตำบลนาเจียงเป็นหน่วยรับหน่วยงานแพทย
เคลื่อนที่ในสมเด็จพระศรีนครินทร์ราชบรมราชชนนี (พอ.สว.) ซึ่งงบประมาณ
เราไม่ได้ตั้งไว้เลย งบที่จะสนับสนุนโครงการเรื่องภารกิจในงานของพระองค์
เราทำได้ทำ mou ทั้งอำเภอ จังหวัด และก็คุยกับหัวหน้ากองเพื่อที่จะโอนลด
ไปตามระเบียบกฎหมายที่เขาให้มาก็เลยเกิดญัตติที่ ๑ ขึ้น ขอเสนอญัตติต่อ
สภาเพื่อพิจารณาโอนงบประมาณจากงานสาธารณสุขเพื่อไปใช้งาน พอ.สว.
อันที่สองคือการโอนลดแผนงานการเกษตรไปใส่งาน พอ.สว. จำนวน
๔๐,๐๐๐ บาท และโอนด้านสาธารณสุข ๒๐,๐๐๐ บาท ก็ขอให้ทางฝ่าย
บริหารได้พิจารณา

ในญัตติที่ ๒ สืบเนื่องมาจากสันนิบาตท้องถิ่น สันนิบาตคือเรื่องของเรา
ต้องสมัครผมไปประชุมที่จังหวัดบึงกาฬ เสร็จแล้วก็ไปประชุมที่ค่าน้ำแซบ
เรื่องสันนิบาตแต่คุณชัยบอกว่าเทศบาลเรายังไม่ได้สมัคร ส่วนญัตติที่ ๓ ใช้
เงินสะสมขอนำเรียนว่า กองคลังบอกว่าเงินสะสมล่องเลยมาถึงกุมภาพันธ์
แล้ว ก็ให้ช่างสำรวจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในการขอใช้เงิน
สะสมเพื่อที่จะโอนโครงการถนนลูกรัง จำนวน ๒๖ โครงการและถนน
คอนกรีต ๗ โครงการและมีโครงการท่อระบายน้ำอีก ๑ โครงการตามที่
ท่านได้ดู เมื่อคราวประชุมสภาสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๖๖ สมาชิกก็ว่ายังไม่ต้องพิจารณาเห็นชอบ ให้นำไปพิจารณาให้ถี่ถ้วน
รอบคอบก่อน ฉะนั้นในวันนี้ก็เอาเข้าที่ประชุมอีกครั้งเป็นครั้งที่ ๒ ผมก็ได้
ออกประชาคมสอบถามกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถามว่าประชาชนมีความ
เดือดร้อนจำเป็นไหม ถ้าเดือดร้อนก็ถือว่ามีความจำเป็นที่ต้องออก
ประชาคม ดังนั้นมติเป็นอย่างไรให้ทางสมาชิกได้ลงความเห็นได้พิจารณา
อย่างรอบคอบ วันนี้ท่านท้องถิ่นก็ได้บันทึกคลิก สมาชิกท่านใดให้ผ่านหรือ
ไม่ให้ผ่าน พี่น้องประชาชนก็ยังเดือดร้อนก็ได้ร้องเรียนไปยังอำเภอ
ประชาชนก็ไปตามสิทธิของเขาก็ว่ากันไปตามระเบียบกฎหมาย ทางฝ่าย
บริหารคงไม่มีอะไร ก็ให้สมาชิกสภาได้พิจารณาวันนี้ ไม่ทราบว่าจะให้ไป
ญัตติอื่นเลยไหมครับ

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภา

ให้อภิปรายญัตติที่ ๑ ก่อนครับ และจะได้ให้สมาชิกสภาได้พิจารณาอนุมัติ

มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ สำหรับญัตติที่ ๑

นายประวัตินันท์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบล เขต ๒

เมื่อสักครู่ท่านนายกได้เสนอญัตติโอนงบประมาณรายจ่ายโอนให้ท้องถิ่น อำเภอนาเยี่ย ผมอยากให้ท่านลงรายละเอียดตัวเลขให้สภาได้รับรู้ด้วยว่าใช้ไปเท่าไร คงเหลือจำนวนเท่าไร ที่ใช้ไปหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท ใช้แล้วคงเหลือเท่าไร อยากจะโอนลด โอนเพิ่มจำนวนเท่าไร ถ้าชี้แจงเรียบร้อยแล้วค่อยนำมาเข้าสู่สภาก็ได้

นายวิทยา โลมากาล

นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง

ขออนุญาตครับ ให้ท่านรองกฤษฎาวิทย์ ศรีระดาได้อธิบายต่อทางสภาครับ

นางกฤษฎาวิทย์ ศรีระดา

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง

เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่านค่ะ งบประมาณที่ขอโอนลดจากแผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ รายการโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) งบประมาณที่ตั้งไว้

๑๔๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๒๐,๐๐๐ คงเหลือ ๕๔,๘๔๕ บาท

ข้อ ๒ โอนลดจากแผนงานการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร งบ

ดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ รายการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้

มีรายได้น้อย งบประมาณที่ตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๔๐,๐๐๐ บาท

คงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ แผนงานรักษาความสงบ

ภายใน งบเงินอุดหนุน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนาเยี่ย ประเภทรายจ่าย

เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลนาจาน จำนวน

๖๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

นายวิทยา โลมากาล

นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง

ขออนุญาตท่านประธานสภา การอำนวยความสะดวกสนับสนุนความมั่นคง คือท่าน

ท้องถิ่นว่าเราต้องให้ไหม เป็นประเพณีที่ต้องปฏิบัติต่อกันมา คืออุดหนุน

ท้องถิ่น และอันที่สองต้องอุดหนุนประเพณีงานแห่เทียนอีก

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภา

ท่านสมาชิกครับมีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอหรือไม่ครับ

นายถาวร ศิริคำ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๑.

เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองที่เคารพทุกท่าน
ผมนายถาวร ศิริคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๑ ตามที่ท่าน
ประวัติ จันทพได้ถามให้ท่านตอบไม่ใช่ให้ท่านตอบเป็นข้อๆ งบประมาณ
เป็นมาอย่าง ใช้อะไรไปบ้างเป็นข้อๆ แบบนี้ เงินจำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท
ท่านประวัติ จันทพ ถามว่าใช้ไปอะไรบ้าง ขอให้ท่านได้ตอบเป็นข้อๆ ครับ

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภา

มีสมาชิกจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

นายวิทยา โลมากาล

เรื่องการโอนเพื่ออุดหนุนงานท้องถิ่น ขอเชิญท่านท้องถิ่นอำเภอได้ชี้แจง
ครับ

นายมานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์

เลขานุการสภา

วันนี้เราได้รับเกียรติท่านท้องถิ่นอำเภอมาร่วมประชุมด้วย ขอเชิญท่านได้
ชี้แจงประเด็นนี้ครับ

นางธัญญชล ผาสบาย

ท้องถิ่นอำเภอนาเยี่ย

เรียนท่านประธานสภา คณะบริหาร และสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่านคะ
ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านนายอำเภอนาเยี่ย ในญัตติที่ ๑ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ๒๕๖๕ ว่าด้วยความช่วยเหลือศูนย์ปฏิบัติงานร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสำนักงานตั้งอยู่ อำเภอทั่วประเทศ
สำนักงานที่อาศัยที่ว่า การอำเภอ จริงแล้วนายอำเภอก็ปกครองท้องถิ่น ที่นี้
สามารถจัดตั้งได้หรือช่วยเหลือสำนักงานท้องถิ่นอำเภอโดยแต่ละอำเภอ
เขาจะทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือกัน สำหรับของอำเภอนาเยี่ยมีทั้งหมด ๔
แห่ง ได้แก่ อบต.นาดี เทศบาลตำบลนาจาน เทศบาลตำบลนาเรือง และที่
เทศบาลตำบลนาเยี่ย ได้ทำ mou ไว้โดยจะสมทบแล้วแต่ละอำเภอและที่
แล้วแต่ อบต.ของอำเภอนาเยี่ยเราสมทบแห่งละ ๖๐,๐๐๐ บาท ปีนี้
เทศบาลนาเยี่ย เทศบาลนาเยี่ย และที่ อบต.นาดี ถ้าเทศบาลใหญ่ๆ ก็
อาจจะ ๒๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ บาท สำหรับ อำเภอนาเยี่ย ก็ mou แห่งละ
๖๐,๐๐๐ บาท ที่นี้เทศบาลนาเยี่ย เทศบาลนาจาน และที่ อบต.นาดี และ
ตั้งไว้ในข้อบัญญัติระเบียบร้อย สำหรับนาเรืองไม่ทราบว่าจะคิดอย่างไรคะ
ก็ขอเอาเข้าประชุมเพื่อที่จะเอาข้อมูลเอาไปสมทบผู้ที่เป็นเจ้าภาพ ในวันนี้
เทศบาลนาเรืองก็ได้บรรจุเข้าในแผนใช้ใหม่คะท่านรองบรรจุเข้าในแผนแล้ว

นางกฤตญาวิทย์ ศรีระดา

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง

บรรจุไว้ในแผนระเบียบร้อยคะ

นางธัญญชล ผาสบาย

ท้องถิ่นอำเภอนาเยี่ย

เอาเข้าบรรจู่ไว้ในแผนเพื่อให้สภาได้เห็นชอบโอนงบประมาณซึ่งตั้งไว้ใน
แผนสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ โครงการหน่วยแพทย์
อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) งบตั้งไว้ ๑๔๐,๐๐๐
บาท เงินคงเหลือ ๕๔,๘๔๕ บาท โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท และกิจการ
ส่งเสริมการเกษตร งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้จ่าย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ โครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย งบประมาณตั้งไว้ ๘๐,๐๐๐ บาท เงิน
คงเหลือ ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อที่จะเอาสองรายการนี้ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
อุดหนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติเลย เชิญ
เลขานุการสภานับองค์ประชุม ครับ

นายมานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์

เลขานุการสภา

ครบครับ

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภา

ต่อไปผมจะขอมติครับ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการตั้งรายการใหม่
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอำเภอนาเยี่ย ประเภทรายจ่ายเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ยกมือครับ

มติสภา

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภา

ต่อไปเป็นญัตติที่ ๒ ขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ได้ชี้แจงให้ทราบ ครับ

นายศุภชัย จันทรมณีย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ผมนายศุภชัย
จันทรมณีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำหรับญัตติที่ ๒ เป็นเรื่องการ
สมัครสมาชิกสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยสืบเนื่องจากจ่ายขาด
เงินสะสมปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ทางสำนักงบประมาณกำหนดให้ อปท.เป็น
หน่วยรับงบประมาณ ช่วงนี้สำนักงบประมาณกำลังดำเนินการอบรมการฝึก
ปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ฝึกปฏิบัติเทศบาลตำบลละ ๒ คน
เข้าฝึกปฏิบัติจริงกำหนดวันรับสมัครไปแล้ว วันที่ ๒๗ - ๒๙ มิถุนายน

๒๕๖๖ สถานที่คือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มี ๑๑ แห่งที่ไม่ได้เข้า
สมัครสมาชิกสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทย ๑ ใน ๑๑ คือเทศบาลตำบล
นาเรือง ผมก็เลยนำเรียนกับท่านปลัดและท่านนายกจะสมัครได้ไหม
เพราะว่าต่อไปเราจะเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง เพื่อว่ามีปัญหาที่มีข้อ
สงสัยเมื่อสมาคมสันนิบาตจัดอบรมจะได้ไปแบบคล้ายกับว่าเรามีความเต็ม
ใจเราก็เป็นหนึ่งเหมือนกัน ผมก็เลยมาดูใบสมัครก็ปรากฏว่านาเรืองเรายังไม่
ได้สมัคร ก็เลยนำเรียนท่านนายกอีกทีผมก็เลยเสนอญัตตินี้ขึ้นมาเพื่อให้
สภาให้ความเห็นชอบในการที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบา
สแห่งประเทศไทย บัดนี้ในการสมัครนั้น ถ้ามว่าเราจะได้อะไรต้องฝากท่าน
นายกและท่านปลัดได้ตอบคำถามว่าเราได้อะไร เราเสียอะไร ข้อเสียคือเรา
ต้องตั้งงบประมาณอุดหนุนสมาคมร้อยละ ๑ ส่วน ๖ หรือว่าร้อยละ

๐.๐๐๑๖๗ เปอร์เซนต์ของงบประมาณรายได้ที่ผ่านมามาตามที่ผมคำนวณใน
ปีที่ผ่านมาคือปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของเราอยู่ที่สี่สิบล้านเศษๆ เงิน
อุดหนุน ๐.๐๐๑๖๗ เปอร์เซนต์ก็จะอยู่ประมาณ ๓๖,๐๐๐ เศษๆ แสดงว่า
เราต้องหาเงินเพื่ออุดหนุนสมาคมตามระเบียบ มีระเบียบให้ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ผมก็ขอนำเรียนให้ทางสมาชิกได้พิจารณา ทั้งนี้อำเภอ
เชียรเรามีสี่ อบต. ประกอบด้วยสามเทศบาล หนึ่ง อบต. ส่วนเทศบาลนาเยี่ย
กับเทศบาลนาจานไม่มี ๑ ใน ๑๑ ของจังหวัด แสดงว่านาเยี่ยกับนาจานได้
สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ก็ขอฝากทางสภาได้พิจารณา แต่เราจะทันในปี
นี้ไหม ตอนแรกผมคิดว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดก่อน ผมยังไม่รู้ว่า
สมาชิกสภาจะให้ความเห็นชอบไหม ถ้าสมาชิกให้ความเห็นชอบแล้วผมก็
จะได้โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดและดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภา

ต่อไปขอเชิญท่านนายกได้เพิ่มเติมสักเล็กน้อยครับ

นายวิทยา โลมากาล

นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง

ผลดีคืออะไร ผลเสียคืออะไร ผลดีคือเราได้เป็นสมาชิก เราต้องผ่าน
สันนิบาตใหม่

นายสุภชัย จันทร์มณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วัตถุประสงค์ของสมาคมสันนิบาตมี ๒๘ ข้อ ผมขออนุญาตอ่าน

นายมานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์

เลขาธิการสภา

ผมขออนุญาตนัดหน่อยนะครับพูดถึงประวัติ สบท. มีความเป็นมาอย่างไร
สบท. สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยหรือเรียกว่า สบท เป็นสมาคมที่
เป็นนิติบุคคล สมาชิกของสมาคมประกอบด้วย เทศบาลทั้งหมดที่สมัครเป็น
สมาชิก กรุงเทพมหานครและและเมืองพัทยาตั้งในระยะแรกมีจำนวน

เทศบาลสมัครไม่มาก แต่ก่อนสมาคมสันนิบาตอยู่ภายใต้บริหารของ
กรมการปกครองต่อมามีการยกฐานะสุขาภิบาลทั่วประเทศ จำนวน ๙๘๐
แห่งที่เป็นเทศบาล ทำให้จำนวนเทศบาลเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี อปทที่ยกฐานะเป็นเทศบาลแบ่งเป็น ๒
ระดับคือสันนิบาตใหญ่ คือ สบท. ส่วนในจังหวัดก็มีสันนิบาตจังหวัด
สันนิบาตเทศบาลอุบลราชธานี สมาชิกก็เป็นเทศบาลทั้งนั้น จังหวัด
อุบลราชธานีก็มีนายกเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นประธานตอนนี้ ส่วน
อำนาจหน้าที่หลักแล้วอำนาจหน้าที่ช่วยเหลือทางวิชาการในกลุ่มของ
เทศบาลด้วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร งบประมาณของ สบท มาจาก
มาจากการเป็นสมัครเป็นสมาชิกของแต่ละเทศบาลเป็นค่าสมัคร สบท.๑
แห่งมีกรรมการบริหารประกอบด้วย นายก นอกจากนั้นก็จะมีตัวแทนจาก
ส่วนต่าง ๆ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรุงเทพ รายได้หลัก สบท ก็
ได้มาจากการสมัคร ต้องตั้งเงินงบประมาณอุดหนุนครับ ถ้าเราจะสมัครก็
ต้องตั้งงบประมาณอุดหนุน ถ้าถามว่าต้องสมัครไหม ก็คงตอบว่าสันนิบาต
เป็นสิ่งดี สันนิบาตจังหวัดอุบลมี ๕๙ แห่งที่เป็นสมาชิกในจังหวัด
อุบลราชธานีที่ศุภชัยพูดไปเมื่อสักครู่ พวกนั้นยังไม่เป็นสมาชิกสำหรับการกู้
เงินอะไรต่างๆ สันนิบาตตั้งขึ้นมาแรกเริ่มอยู่ที่กรุงเทพมหานครสำหรับ
อปท มีสมาชิกแบ่งเป็นสามัญและวิสามัญ สามัญก็มีนายกเทศมนตรี
เทศบาล ส่วนวิสามัญมีตำแหน่งอื่นด้วย ก็ขอนำเรียนเบื้องต้น

นายวิทยา โลมากาล

นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง

เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาขอเพิ่มเติมนิดหนึ่ง จังหวัดอุบลราชธานี
มีนายวีระชัย ไกรกังวาฬ เป็นนายกสมาคมสันนิบาต ตอนประชุมที่อุบลก็ได้
แจ้งว่าสมาคมสันนิบาตมีเงินอยู่บอกว่าจะให้สองแสนบาท ปัจจุบันก็ยัง
ไม่ได้สักแสน ตามที่ท่านปลัดว่ามีเป็นสังคม ถ้าอนาคตเราอยากกู้เงิน
ฝ่ายบริหารอยากให้สมัครครับ ไม่ทราบว่าจะทางสภาจะว่าอย่างไร

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภา

ท่านเลขาก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับสันนิบาตเทศบาล มีสมาชิกเพิ่มเติมใหม่ครับ
ท่านสามารถยกมือได้ครับ

นายประวัตี จันทพ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๑

ตามที่ท่านได้พูดถึงสันนิบาตผมได้ยินมานานแล้ว แจ้งให้สมาชิกได้สมัคร
ในความคิดผมคิดว่าสมาคมสันนิบาตเป็นสมาคมที่ดำเนินการอันเป็น
ประโยชน์ของเทศบาลและงบประมาณและบริการต่าง ๆ ผมก็เห็นด้วย
และขอให้เทศบาลได้เข้าร่วมแต่ตั้งใจตรงที่เรื่องงบประมาณ ตามที่เขาแจ้ง
มานั้นปรากฏว่ามีการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นค่าสมัคร ๑ ส่วน ๖ ของ
จำนวนเงินงบประมาณ ก็ตั้งใจตรงที่เราเป็นเทศบาลที่เรามีจำนวน ๒ คน

รวมทั้งฝ่ายบริหาร เราเป็นเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง ๑๒ คน เทศบาลนคร ๑๘ คน ในเรื่องค่าสมัครนั้นเขาให้เป็นรายหัวหรือว่าเป็นรายงบประมาณ เรามีงบประมาณน้อยเทศบาลนคร และเทศบาลเมืองจะใช้ตัวเลขตัวเดียวกันไหม

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภา
ขอเชิญท่านเลขานุการสภาครับ

นายมานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์

ปลัดเทศบาลตำบลนาเรือง
ศุภชัยมีเรทใหม่เทศบาลนคร เทศบาลนครใช้เรทเท่ากันไหม

นายศุภชัย จันทรมณีย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ขออนุญาตเพิ่มเติมเรทในการจ่ายเงินสมาคมเราเท่ากันครับคือ ๐.๐๐๑๖๗ แต่จะแตกต่างกันตรงที่งบประมาณรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนของปีที่ผ่านมา ถ้าเราสมัครเกินปีงบ ๒๕๖๗ ใช้ข้อมูล ณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ใช้ปี ๒๕๖๖ ไม่ได้ เพราะว่าปี ๒๕๖๖ เรายังไม่ปิดงบประมาณ ตามที่ผมดูอยู่ก็ประมาณ ยี่สิบเอ็ดล้านเศษ สมมุติว่าเทศบาลนาเยี่ยเขาตั้งจ่ายไว้ในปี ๒๕๖๖ ก็จะมีประมาณ สามสิบล้านสามพัน มันจะต่างกันปี ๒๕๖๖ อยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทแบบเดียวกันก็จะต้องตั้งงบประมาณสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญร้อยละ ๓ เทศบาลร้อยละ ๓ เรทเดียวกันร้อยละ ๓ ของงบประมาณรายรับปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่งบประมาณจะแตกต่างกันเนื่องจากประมาณการรายได้แต่ละแห่งจะแตกต่างกัน แต่ที่นี่เรทอัตรา ๑ ใน ๖ เหมือนกันทุกแห่ง

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภา
มีท่านใดจะเพิ่มเติมสอบถามได้ครับ ก่อนที่จะลงมติ มีไหมครับ

นายประมุข บุ่งทอง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๒
เรียนประธานสภา คณะบริหาร และสมาชิกสภาทุกท่านครับ ผมประมุข บุ่งทอง สมาชิกสภา เขต ๒ ขออภิปรายดังนี้ เรื่องของสันนิบาตสมาชิกหลายท่านคงไม่เข้าใจข้อดีข้อเสีย ขออนุญาตท่านนายกกว่าข้อดี ข้อเสียมีอะไร ผลดีผลเสีย ประโยชน์มีอะไรบ้างและตกอยู่กับใคร ผมยังไม่เข้าใจตรงนี้

นายสมพงษ์ ต้นสุ

มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมไหมครับ

นายวิทยา โลมากาล

นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง
ผลเสียคือ อันที่หนึ่ง เสียค่าบำรุงเสียเงิน ๑ ใน ๖ ของงบประมาณเงินได้

ท่านปลัดบอกว่าตั้งมานาน เริ่มตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ อันที่สองคือเป็นสังคม
หนึ่ง อันที่สามเพื่อว่าอยากยืมเงิน อันที่สี่ เราไม่เอาคนที่เราได้สมัครสมา
ชิกสันนิบาต อันที่ห้า ถ้าเราจัดอบรมสันนิบาต บริหาร ข้าราชการหรือสมา
ชิกเข้าอบรม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ก็จะตามมา

นายประวัติ จันทเพ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๒

ผมนายประวัติ จันทเพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองเขต ๒ ขอชี้แจง
คำว่าสันนิบาต สันนิบาตเป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อต่อรองร่วมกันในเรื่อง
งบประมาณอย่างทุกวันนี้เช่น ๓๐ เปอร์เซนต์ เพิ่มเป็น ๓๕ เปอร์เซนต์
รัฐอาจยกให้เป็นข้อต่อรอง

ข้อที่สอง ในเรื่องของผลประโยชน์ของสมาชิกต่อไปอาจจะเป็นเรื่อง
การเมือง หรือด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ของสมาชิกสภาเทศบาลเรื่อง
การเมืองทั่วไป ก็เป็นสิ่งดีกว่าส่วนเทศบาลใดไม่เข้าก็ไต่งบประมาณเท่ากับ
คนที่ เป็น ก็คิดว่าเป็นลักษณะทำนองนี้ และก็เป็นการตกลงเรื่อง
ผลประโยชน์ทางการเมืองร่วมกัน

นายวิทยา โลมากาล

นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง

ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมที่ท่านประวัติได้พูดไปที่ได้เห็นได้เด่นชัด ผมเห็นด้วยที่เอา
กำนัน ผู้ใหญ่บ้านไปต่อรองที่กระทรวงมหาดไทย คงจะมีผล ๑ ตุลาคม
รัฐบาลจะขึ้นเงินเดือนให้

อย่างที่สอง สมาคมสันนิบาตที่เห็นได้เด่นชัดคือกระทรวงมหาดไทยจะขึ้น
เงินเดือนให้ ๑ ตุลาคมให้แก่ ท้องถิ่น คือ อบต.ให้เท่าเทียมกับเทศบาล

นายมานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์

เลขานุการสภา

ก็พูดมาถูกทางทุกท่านครับ แต่ผมขอเพิ่มเติมนิดว่า องค์กร สบท. หรือ
สมาคมสันนิบาตแห่งประเทศไทยที่เห็นเด่นชัดตอนนี้คือนายกคนที่ ๓๐ ได้
เข้าร่วมประชุมกับสันนิบาตเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรง เป็น
หน่วยงานที่สะท้อนกฎหมายท้องถิ่น สะท้อนที่ว่ารายได้ของท้องถิ่นมี
ปัญหา

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านใดเห็นชอบในการเข้าร่วมสมาชิกสันนิบาตแห่งประเทศไทย
ยกมือครับ

มติสภา

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภา

ต่อไปเป็นญัตติที่ ๓ เป็นญัตติสำคัญที่เคยผ่านการประชุมแล้วครั้งหนึ่ง

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเหตุผลรับ
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนหรือโอนจ่าย
เป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น

ข้อ ๒๘ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น

นางกฤตญาวิทย์ ศรีระดา

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาที่เคารพทุกท่านคะ ดิฉันนางกฤตญาวิทย์
ศรีระดา รองนายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง ขออ่านรายละเอียดบัญชีที่ ๓
รายละเอียด ดังนี้

ประเภทงานซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๒๖ โครงการ

เป็นเงินงบประมาณ ๒,๐๖๑,๐๐๐ บาท (สองล้านหกหมื่นหนึ่งพันบาท
ถ้วน) รายละเอียด ดังนี้

- ๑) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ บ้านม่วงคำ (สายรอบหมู่บ้าน)
ปริมาณงานขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๕๙๐ เมตร ลงดิน
ลูกรังหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า
๒๕๔ ลบ.ม. พร้อมบดทับตลอดสาย งบประมาณจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท
(สามหมื่นบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -
๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๖ หน้า ๗๓
- ๒) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านหินลาด (ซอยเจริญสุข)
ปริมาณงานขนาดถนนกว้าง ๓.๕ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร
ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่
น้อยกว่า ๑๕๗.๕๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับตลอดสาย งบประมาณจำนวน
๑๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๔ หน้า ๗๙
- ๓) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านหินลาด (จากสาม
แยกหนองฮ้าง-สามแยกนายนายถาวร จันทร์มณี) ปริมาณงานขนาด
ถนนกว้าง ๒.๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๓๒๐ เมตร ลงดินลูกรังหนา

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๙๕ ลบ.ม. พร้อมบดทับตลอด สาย งบประมาณจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๕ หน้า ๗๙

๔) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านหินลาด (สายจากสามแยกแม่แว่น กงใจ -อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด) ปริมาณงานขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๙๐๐ เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับตลอดสาย งบประมาณจำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๗ หน้า ๘๐

๕) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านโนนงาม (ซอยสี่ชมพู) ปริมาณงานขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑,๓๖๖ เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๑๙.๖๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับตลอดสาย งบประมาณจำนวน ๙๙,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๓ หน้า ๙๕

๖) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านโนนงาม (ซอยหนองแคน) ปริมาณงานขนาดถนนกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับตลอดสาย งบประมาณจำนวน ๕๔,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๔ หน้า ๙๕

๗) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านโนนงาม (ซอยหนองแวง) ปริมาณงานขนาดถนนกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับตลอดสาย งบประมาณจำนวน ๔๓,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๕ หน้า ๙๖

๘) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านโนนงาม (ซอยพระพุทธรบาท) ปริมาณงานขนาดถนนกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๑๕ ลบ.ม. พร้อมบดทับตลอดสาย งบประมาณ

จำนวน ๓๘,๐๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๓๖
หน้า ๙๖

๙) โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านโนนงาม (จากหน้าบ้าน
นายสุดตา โลหา ถึงซอยข้างวัด) ปริมาณงานขนาดถนนกว้าง ๓ เมตร
ระยะทางยาว ๕๕๐ เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๔๘ ลบ.ม. พร้อมบด
ทับตลอดสาย งบประมาณจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ลำดับที่ ๓๗ หน้า ๙๗

๑๐)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านโนนงาม (ซอยหนองไผ่)
ปริมาณงานขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑,๗๕๐ เมตร ลง
ดินลูกรังหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่
น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับตลอดสาย งบประมาณจำนวน
๑๒๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ลำดับที่ ๓๘ หน้า ๙๘

๑๑)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านโนนงาม (ซอยร่มเย็น-
หนองชุม) ปริมาณงานขนาดถนนกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐
เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับตลอดสาย งบประมาณ
จำนวน ๔๓,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๔๐
หน้า ๙๘

๑๒)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านโนนงาม (ซอยฟาร์มปลา)
ปริมาณงานขนาดถนนกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑,๔๐๐
เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดิน
ลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับตลอดสาย งบประมาณ
จำนวน ๗๖,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๔๑
หน้า ๑๐๐

๑๓)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านโนนงาม (จากสามแยกนา
นางอุบลรัตน์ นาหลัง -โนนค้อ) ปริมาณงานขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร

ระยะทางยาว ๒,๐๐๐ เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับตลอดสาย งบประมาณจำนวน ๑๔๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๔๒ หน้า ๑๐๐

๑๔)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ บ้านโนนงาม (สายบ้านโนนงาม -หมู่ที่ ๓ บ้านหินลาด) ปริมาณงานขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑,๔๐๐ เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับตลอดสาย งบประมาณจำนวน ๑๐๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๔๓ หน้า ๑๐๑

๑๕)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกระปือ (จากสามแยกถนนคอนกรีต (คุ้มศรีรัตนทอง) ถึง สามแยกโชคอำนวย) ปริมาณงานขนาดถนนกว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๑,๘๓๐ เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๗ ลบ.ม. พร้อมบดทับตลอดสาย งบประมาณจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๕๑ หน้า ๑๐๗

๑๖)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกระปือ (เส้นหน้าบ้านนายสังวาล แม่นสุข ถึง สามแยกนายนายประวัติ จันทเพ) ปริมาณงานขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑,๓๐๐ เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับตลอดสาย งบประมาณจำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๕๔ หน้า ๑๑๐

๑๗)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านหนองกระปือ (ซอยหนองเมย)ปริมาณงานขนาดถนนกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับตลอดสาย งบประมาณจำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๕๕ หน้า ๑๑๑

๑๘)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านนาเรืองน้อย (ซอยนานาชาติ วรธรรณา แสงอื้อ ต่อจากถนน ศสล.สามแยกมออีแดง) ปริมาณงาน ขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๕๘๐ เมตร ลงดินลูกรังหนา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ลบ.ม. พร้อมบดทับตลอดสาย งบประมาณจำนวน ๔๒,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๘๒ หน้า ๑๓๖

๑๙)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านนาเรืองน้อย (ซอยข้างวัด ปานาเรือง -นานาชาติประกาย พามาตี) ปริมาณงานขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๙๐๐ เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับตลอดสาย งบประมาณจำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๘๓ หน้า ๑๓๗

๒๐)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านนาเรืองน้อย (ซอยโนนป่า ยาง - อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด) ปริมาณงานขนาดถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๘๒๐ เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๕๕.๕๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับตลอดสาย งบประมาณจำนวน ๑๑๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๘๕ หน้า ๑๓๘

๒๑)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๗ บ้านนาเรืองน้อย (สายหน้า บ้านนางเตือนใจ บุญสุภาพ-สามแยกนานาชาติสุบรรณ มลทินอาสน์) ปริมาณงานขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑,๗๐๐ เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับตลอดสาย งบประมาณจำนวน ๑๒๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๘๖ หน้า ๑๓๙

๒๒)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านหินลาดน้อย (สายทางไปหนองหัวลิง) ปริมาณงานขนาดถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๔๐๐ เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๓๕ ลบ.ม. พร้อมรถไถปรับแต่งเรียบ

เกรดเกลี่ยดินตลอดสาย งบประมาณจำนวน ๘๘,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๙๒ หน้า ๑๔๔

๒๓)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านหินลาดน้อย (สายทางไปหนองเมย) ปริมาณงานขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับตลอดสาย งบประมาณจำนวน ๗๓,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่น สามพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๙๔ หน้า ๑๔๕

๒๔)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านหินลาดน้อย (สายทางไปท่าเกวียน (ลำโดมใหญ่) ปริมาณงานขนาดถนนกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐ เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับตลอดสาย งบประมาณจำนวน ๙๑,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๙๓ หน้า ๑๔๔

๒๕)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านหินลาดน้อย (ซอยร่มเกล้า) ปริมาณงานขนาดถนนกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐๐ เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับตลอดสาย งบประมาณจำนวน ๕๑,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่น หนึ่งพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๙๕ หน้า ๑๔๕

๒๖)โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งศรีเมือง (จากสามแยก นานายเผด็จชัย ชวดทอง -สามแยกนานายสุบรรณ มลทินอาสน์) ปริมาณงานขนาดถนนกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๐๐ เมตร ลงดินลูกรังหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ลบ.ม. พร้อมบดทับตลอดสาย งบประมาณจำนวน ๑๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๐๖ หน้า ๑๕๕

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภา

ครับสำหรับญัตตินี้ก็ผ่านการประชุมแล้วครั้งหนึ่ง ขอเชิญท่านประวัติดิน
จันทพ ครับ

นายประวัติดิน จันทพ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๒

ก็ขอขอบคุณท่านท้องถิ่นอำเภอครับที่ได้เข้าร่วมประชุมสภาสมัย
สามัญครั้งที่ ๒ ในวันนี้ครับครั้งแรกก็ประชุมในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม
๒๕๖๖ วันนี้ก็เป็นวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายกกิตได้ยื่นญัตติถือ
ว่าเป็นญัตติเดียวที่เคยเอาที่ประชุมแต่ไม่ผ่าน ผมก็อยากจะชี้แจง
สมาชิกว่าญัตตินี้เราเคยอภิปรายมาแล้วครั้งหนึ่ง ครึ่งนี้ญัตติลงดิน

ลูกรังและโครงการ คสล.ก็อยากจะให้ลงมติครั้งเดียวจะได้ไหม

เพราะเราเคยพูดคุยชี้แจงหลักการและเหตุผล ขั้นตอน

กลุ่มเป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับทำให้สภาทุกท่านได้

อภิปรายกันมาพอสมควรแล้ว และวันนี้ก็จะมาพูดคุยอีกทีหนึ่ง ในการ

ลงมตินั้นขอลงมติครั้งเดียวจะได้หรือไม่

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภา

มีผู้เสนอมติให้ลงมติครั้งเดียว มีสมาชิกสภาท่านเห็นเป็นอย่างดี
ใหม่ ยกมือได้ครับ

นายเผด็จชัย ชวดทอง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๑

ในการประชุมญัตติที่ท่านนายกยื่นเสนอเข้ามาคือญัตติเดิมที่ทาง
สภาได้ประชุมมาแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ด้วยความ
สงสัยของสมาชิกของโครงการที่นายกได้ยื่นเข้ามาทางสมาชิกก็ได้
แสดงความคิดเห็น

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภา

ตอนนี้เป็นขั้นตอนการพิจารณาลงมติว่าจะพิจารณาครั้งเดียวหรือ
สองครั้งท่านจะเห็นด้วยไหม หลังจากนั้นการลงมติเสร็จเราจึงจะ
อภิปราย

นายสำลี อินทร์เลิศ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองเขต ๑

ผมขอลงมติครั้งเดียว ครับ

นายเผด็จชัย ขวดทอง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๑
ผมขอเสนอลงมติครั้งเดียว ครับ

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภา
ทางท่านบริหารมีความคิดเห็นอย่างไรครับ จะลงมติครั้งเดียวหรือ
สองครั้ง ครับ

นายวิทยา โลมากาล

นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง
แล้วแต่ทางสภาครับ

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภา
มีสมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ตกลงสรุป
ครั้งเดียวนะครับโครงการลงลูกรังและ คสล. ขอเชิญอภิปรายต่อ
ครับ

นายเผด็จชัย ขวดทอง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองเขต ๑
ช่วงนี้เป็นหน้าฝน ผมเองก็เสียดายงบประมาณสองล้าน เงินสอง
ล้านเป็นเงินภาษีของประชาชน สมาชิกสภาก็เป็นตัวแทนของ
ประชาชนที่นำความเดือดร้อนมาเสนอสภา เดือดร้อนตรงไหน
ตามที่ทางบริหารได้ยื่นญัตติเข้ามา ผมมีข้อสังเกตว่าโครงการถนน
ลูกรังที่ท่านเคยทำมา ผู้รับเหมานำดินลูกรังมาเทแต่ไม่มีการบดอัด
ทับ ไม่มีการปรับ จริงๆ แล้วท่านนายกต้องคุยกับผู้รับเหมาว่าให้
อัด บด ด้วย ผมขอให้ท่านนายกทำใหม่ อย่าเอาวิธีนี้มาใช้ ผมอยู่
ทำงานการเมืองมา ๑๒ ปี ไม่เคยเห็นแบบนี้ และในการลงดินควร
ให้พนักงานไปดูด้วยว่าผู้รับเหมาเขาลงดินครบไหม ใครเป็นผู้ตรวจ
งานโครงการก็ควรให้ไปดูด้วย ผมเคยปฏิบัติในสมัยท่านนายกบุญ
เล็ง ดาราคำ ตอนนี้ท่านเสียไปแล้ว ขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านบุญ
เล็ง ดาราคำจะแจ้งให้สมาชิกไปดูหน้างาน การลงดินก็จะฉีกบิล
ตามจำนวนรถบรรทุก ลงถนนเส้นไหนอยู่ในความรับผิดชอบของ
สมาชิกท่านใดก็จะให้สมาชิกในหมู่บ้านนั้นไปดูไปฉีกบิล ข้อที่สอง
เรื่องถนนรอนกรีตเหมือนกันผู้ตรวจสอบต้องไปดูว่าถนนมีความ
มั่นคงไหม อันนี้มีแต่ดูความสูง ความยาว ให้มีการตรวจลูกปูน
ด้วย ต้องให้สมาชิกได้เข้าไปดูด้วย ถ้าไม่ไปดูผู้รับเหมาจะโกงเราได้

แบบว่าทำมาปีเดียว ถนนพัง ถนนชำรุดผู้ที่เสียประโยชน์คือพ่อแม่พี่น้องประชาชน

นายถาวร ศิริคำ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองเขต ๑
เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาที่เคารพ ผมนายถาวร ศิริคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๑ ในการประชุมญัตติที่ ๓
ก็เป็นญัตติที่เคยประชุมแล้วครั้งหนึ่ง ตอนนี้หน้าฝนครับ จะทำ
โครงการถนนลูกรัง หรือตอนกรีตคงไม่เหมาะเพราะเป็นหน้าฝน
ถ้าทำถนนลูกรังตอนนี้พ่อแม่พี่น้องการสัญจรไปมาลำบากแน่นอน
เพราะพี่น้องต้องสัญจรไปมาช่วงนี้ก็หน้าฝน ท่านไม่ต้องกลัวว่า
สมาชิกจะไม่อนุมัติสภาพร้อมที่จะอนุมัติโครงการแน่นอน แต่
ตอนนี้หน้าฝนถ้าทำไปคงจะลำบาก ช่วงเดือนพฤศจิกายน
ธันวาคมค่อยอนุมัติก็ได้

นายแปลง ลากา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๑
หลายท่านก็ได้อภิปรายไปแล้ว สำหรับผมก็มีข้อสังเกตว่าถนน
ลูกรัง และ คสล. มีความแตกต่างกันอย่างไร อยากรู้ให้ผู้เกี่ยวข้องได้
อธิบาย ข้อที่สอง โครงการท่านดำเนินการไม่มีการนำรถไป
ปรับแต่งเวลาลงดินลูกรัง ให้ผู้เกี่ยวข้องได้อธิบาย ข้อสังเกตข้อที่
สาม ทำถนนไม่มีไหล่ทาง

นายประมูล บุ่งทอง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๒
เป็นญัตติที่สามครับ โครงการจ่ายขาดเงินสะสม เมื่อประชุมวันที่
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สภาก็เห็นชอบเป็นบางส่วนบางส่วนก็ไม่
เห็นชอบ ผมมีข้อสังเกต ดังนี้
ข้อที่หนึ่ง แต่ละหมู่บ้านแต่ละโครงการงบประมาณไม่สมดุล
กัน งบประมาณไม่ใกล้เคียงกัน
ข้อที่สอง ช่วงนี้หน้าฝนถ้าจะลงลูกรังคงไม่ดีผมเห็นด้วยกับ
โครงการแต่อยากจะทำให้เลื่อนไปทำช่วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคม
ฝากทางบริหารได้เลื่อนการลงมติไปก่อน คิดว่าสภาทุกท่านคงจะ
เห็นด้วยเมื่ออนุมัติสามารถดำเนินการได้ทันที

นายเสาร์ มาดาดาช

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองเขต ๒

เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ผมนายเสาร์ มาดาดาช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๒
นายกก็ได้ยื่นข้อเสนอญัตติเพื่อแก้ไขปัญหาของพี่น้องผมอยากจะ
ถามท่านนายกว่า ท่านไปประชาคมทำไมไม่ได้ไปหมู่ ๕ พี่น้องรอ
ท่านอยากพบท่าน ผมตั้งข้อสังเกตโครงการพบว่าโครงการมีความ
เหลื่อมล้ำกัน ผมอยากให้ท่านนายกได้แก้ไขใหม่ด้วย และพิจารณา
อนุมัติในสมัยประชุมครั้งต่อไปก็ได้

นายเพ็ง แก้วบัวขาว

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๒

วันนี้เป็นวันสมัยประชุมสามัญ ครั้งที่ ๒ เนื่องจากวันที่ ๑๖ ที่ผ่าน
มาเราก็ได้นำโครงการจำนวน ๓๓ โครงการ ได้แก่ โครงการลงลูก
รัง ๒๖ โครงการ คอนกรีต จำนวน ๗ โครงการ รวม ๓๓
โครงการ ผมได้ตั้งข้อสังเกตว่า ข้อที่หนึ่ง ถ้างลงมาในช่วงนี้คงไม่ได้
เพราะเป็นหน้าฝน ข้อที่สอง ญัตติที่นำเสนอมาไม่มีความสมดุล
ด้านงบประมาณและไม่เหมาะสมกับโครงการ ถ้าทุกอย่างลงตัว
ค่อยเอาเข้าที่ประชุมช่วงเดือนสิงหาคม สมัยที่ ๓ ผมขอเสนอเพื่อ
อนุมัติในคราวประชุมครั้งต่อไป

นายมานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์

เลขานุการสภา

ต่อไปขออนุญาตให้ท้องถิ่นอำเภอณาเยีย ได้อธิบาย ครบ
ท้องถิ่นอำเภอณาเยียทุกท่านก็มีความคิดเห็นพร้อมที่จะแก้ไข
ปัญหาคือโครงการแต่ละโครงการทางสภาและผู้บริหารต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาโครงการขึ้นมาเพื่อร่วมพิจารณาโครงการ
แล้วเสนอเข้ามาสู่สภา ดิฉันคิดว่าผ่านแน่นอนเพราะชาวบ้านเขา
อยากได้อยู่แล้วเอาผู้อำนวยการกองช่างหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมเป็นกรรมการก็ได้ แต่ที่ดิฉันได้รับฟังติดตรงที่สภาและ
ผู้บริหารไม่คุยกัน ไม่ปรึกษากัน

นายวิทยา โลมากาล

นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง

ท่านท้องถิ่นพูดมาก็ใช่ครับ ที่ซ้ำเพราะว่าปิดบัญชีช้าลวงเลยมา ทำ
หน้าฝนคงไม่ใช่ปัญหา ผมเห็นด้วยกับท่านประมุขครับ ให้ปรับแล้ว
ค่อยเอาเข้าสภาหน้าฝนบางโครงการเราทำได้ บางโครงการทำ

ไม่ได้ ก่อนจะทำให้ทำตามระเบียบกฎหมาย

นายประวัตติ จันทเพ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองเขต ๒

ผมขออนุญาตครับ ผมมีข้อชี้แจงเหตุใดที่ทางสภาไม่ยอมรับ
ประเด็นอยู่ที่ว่าการประชุมวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา
วันนั้นทางสภาก็ได้ข้อสรุป และผมก็ได้ตั้งข้อสังเกตของโครงการ
ดังนี้

ข้อที่หนึ่ง การดำเนินงานโครงการไม่ตรงตามพุดกาล
เนื่องจากเหตุผลว่าในปีงบประมาณที่ผ่านมาทางสภาได้อนุมัติ
งบประมาณจำนวนหนึ่ง หมู่ ๒ บ้านม่วงคำ จำนวน สองแสนบาท
และก็ได้ดำเนินการซึ่งดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ และ
สิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่นี้ดำเนินการสัก
ระยะหนึ่งปรากฏว่าฝนตกน้ำท่วม ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่สามารถ
ดำเนินการได้ จึงได้ยุติการดำเนินการ เกิดปัญหาที่พี่น้องสัญจร
ไปมา สภาพอากาศก็บอกว่าจะยังไม่เสร็จ ทางบริหารบอกว่าให้ผ่านหน้า
ฝนก่อนเข้าหน้าหนาวก่อนค่อยดำเนินการ จนขณะนี้ก็เหมือนเดิม
สุดท้ายก็มีการเบิกเงินไปจ่ายโครงการเหมือนเดิม ครั้งที่สอง
งบประมาณสองแสนบาทดำเนินการเดือนตุลาคมดำเนินการถนน
ในเขต ๒ ดำเนินการไปสักระยะหนึ่งเอาดินลูกรังไปลงถนนขอยสี
ชมพู พี่น้องสัญจรไปมาไม่ได้ ผู้บริหารดำเนินการแต่ไม่ได้แจ้งให้แก่
สมาชิกได้ทราบ

ข้อที่สอง โครงการทุกโครงการกระจายงบประมาณไม่เท่ากัน ไม่เสมอ
กัน บางหมู่บ้านได้น้อยบางหมู่บ้านได้มาก

ข้อที่สาม สภาได้ตั้งข้อสังเกตงบประมาณทุกโครงการจำนวน
๓๓ โครงการงบประมาณไม่เกินห้าแสนบาท ท่านทำแบบนี้สื่อทาง
ทุจริตเอื้อต่อผู้รับเหมา

ข้อที่สี่ นายกไม่อยู่ห้องประชุมพิธีเปิดแล้วหนีจากห้อง
ประชุมทั้งโครงการไว้ ทั้งยุติไว้ จึงทำให้ไม่รู้ว่าคุยอะไรบ้าง ท่าน
ควรมีแผนดำเนินงานปีนี้จะทำอะไร เดือนนี้จะทำอะไร ท่านรู้อยู่
แล้วงบประมาณสะสมคงเหลือเหลือน้อยเท่าไรท่านต้องกันเงินทุน
สำรองไว้ ท่านทำไม่ไม่พอช่วงนั้น เดือนธันวาคมเรามีประชุมอีก
ครั้งหนึ่ง ทำไมท่านไม่ประชุมขออนุมัติจำนวนเงินสะสมช่วงนั้น
ท่านทำไมมาขอช่วงนี้ซึ่งผิดวิสัยในการดำเนินการของงบประมาณ

เหตุผลทั้งสี่ข้อที่สภาได้ให้เหตุผล ที่นี้เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ท่านนายกได้นัดหมายกำหนด ผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงที่เทศบาล เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ก็ได้เข้าสู่ สภา โดยในการประชุมนายกไม่ได้ชี้แจงให้ชาวบ้านได้รู้ว่าทำไม ไม่ผ่าน และวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ช่วงบ่ายก็ประชุม ประชุมที่บ้านม่วงคำ และวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ก็ไป ประชุมที่บ้านโนนงามวันนั้นผมไม่ได้เข้าร่วมประชุม วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ไปประชุมที่หมู่บ้านหมู่ ๓ และหมู่ ๘ ได้ ประกาศตามหอกระจายข่าว หลักใหญ่ประเด็นใหญ่ๆ คือบอกว่า สภาไม่อนุมัติ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ก็ประชุมที่หมู่ ๑ ๗ และหมู่ ๙ ก็ให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศเหมือนเดิม หลักใหญ่ๆคือพูด ทำนองเดียวกันว่าไม่ได้ชี้แจงเหตุผลประการใดที่สภาไม่อนุมัติ ไม่ให้ผ่าน รวมถึงท่านนายอำเภอก็ทำหนังสือเพื่อมาขอเข้าร่วม ประชุม ซึ่งผมถือว่าเป็นการกดดันสภา ก็ขออนุญาตนำเรียนท่าน ท้องถิ่นผมเองก็ไม่ได้ว่าท่านกดดัน แต่อยากให้ท่านท้องถิ่นรู้ว่า เทศบาลตำบลนาเรื่องดำเนินการแบบนี้ ถ้าทำแบบท่านท้องถิ่น แนะนำครั้งเดียวก็จบ เพราะฉะนั้นผมถึงไม่ให้ผ่านไม่อนุมัติ จนกว่าจะมีการเสวนาพูดคุยกันถึงจะอนุมัติให้ ก็ขอขอบคุณท่าน ท้องถิ่นอำเภอที่นั่งฟัง ขอขอบคุณครับ

นางธัญญชล ผาสบาย

ท้องถิ่นอำเภอนาเยีย
ก็ดีใจค่ะที่ได้มานั่งฟังและเข้าร่วมประชุมวันนี้ จุดประสงค์หลักคือ เราต้องคิดถึงความต้องการของประชาชนก่อน ก็ขอฝากให้ท่าน ปลัดได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาถ่วงถ่วงโครงการได้เข้า มาร่วมพิจารณาโครงการ

นายวิทยา โลมากาล

นายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง
ขอบคุณท่านท้องถิ่นที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมสภาวันนี้ใครทำถูกก็ ว่าถูก ผมโดนมาเยอะครับผมทำงานมา ๒ ปีแล้ว ผมก็โดนด่า เช่น น้ำไม่ไหลอะไรแบบนี้ แต่ในขณะเดียวกันมีคนด่าก็มีคนยกย่อง ตอนนี้อยู่อายุ ๖๔ ปีแล้วผมไม่มีอะไรที่จะโต้ตอบ ผมไปหา ประชาชนผมก็จะถามประชาชนว่าเอาเข้า ที่ประชุมใหม่ ทำอะไรก็ต้องให้กำหนด ผู้ใหญ่บ้านได้รู้เรื่องด้วย ต้อง

คุยกัน ทุกวันนี้ต้องโปร่งใส แม้กระทั่งผมได้รับเลือกตั้งเป็นนายกก็ ต้องโปร่งใส ผู้ใหญ่บ้านก็เป็นตัวแทนของชาวบ้านที่นำข้อมูล ข่าวสารมาเผยแพร่ ผมไปประชาคมแต่ละที่ผมจะพูดถึงเรื่อง สุขภาพ และเรื่องงบประมาณ ยี่สิบล้านว่าจ่ายอะไรบ้าง ก็จะนำไป จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่พนักงานข้าราชการ จ่ายแก่ผู้สูงวัยและผู้ พิการ อุดหนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม อย่าไปพูดว่าสื่อ ในทางที่ทุจริตมันเป็นกล่าวหาผม ท่านสมาชิกสภาต้องให้เกียรติ แก่ ผอ.หนุ่ม ที่จบมาทางนี้โดยเฉพาะ เขามีทีมงาน ตอนนี้เทศบาล ก็ซื้อเครื่องเจาะคอนกรีตมาแล้ว ถ้าไม่อยู่ในสเปกของ พร.๔ บริษัท หรือผู้รับเหมาต้องยกเลิกโครงการไป ส่วนรายละเอียดการก่อสร้าง ต้องให้เกียรติ ผอ.หนุ่ม จบมาทางนี้โดยเฉพาะ ก็ขอนำเรียนให้ ทราบ ก็เป็นมติร่วมกันนะครับว่าเราจะตั้งคณะกรรมการพิจารณา ร่างโครงการ โดยให้มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

นายมานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์

เลขานุการสภา

ก็ขอนำเรียนต่อที่ประชุมว่าจะคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณากลับกรองโครงการที่จะบริหารโครงการ

นายประวัตินันท์ จันทร์เทพ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเวียง เขต ๒

ผมคิดว่าเป็นเรื่องของฝ่ายบริหารว่าจะทำอย่างไร ผมมีหน้าที่ ตรวจสอบการทำงาน ในเรื่องหลักการและเหตุผลเป็นเรื่องของ ฝ่ายบริหาร ผมมีหน้าที่ตรวจสอบ ผมเป็นฝ่ายนิติบัญญัติตรวจสอบ ผู้บริหาร การตั้งคณะกรรมการรูปแบบนี้ก็ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ ฝ่ายบริหาร ทำอะไรอยากห้าพูดคุยกัน ข้อที่สอง ในการประชุม สภาแต่ละครั้งนายกอยู่ห้องประชุมไม่เกิน ๓๐ นาที หรือ ๔๐ นาที และก็ไปทั้งวันผมพูดอย่างนี้นายกจะรับได้ไหมผมไม่ทราบ เรื่อง จริงก็คือเรื่องจริง ดีไม่ดีก็อยู่ที่ท่าน สมาชิกพร้อมที่จะคุยกับท่าน เขาพร้อมที่จะพัฒนา พร้อมที่จะเป็นสมาชิกสภา ผมพร้อมที่จะทำ ตามท่านเหมือนกัน ไม่ขัดขวางจอบให้กิจกรรมลุล่วงไปด้วยดี ผมเอง ก็พร้อมที่จะพัฒนาเหมือนกัน สภาทั้งหมด ๑๒ คน ที่นั่งข้างหลัง เขาพร้อมที่จะทำถนนคอนกรีตลูกรังเหมือนกันทุกคน

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภา

สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการท้องถิ่นที่แต่งตั้งไว้ ๓ คนครั้งแรก
ท่านจำได้ไหมครับมีใครบ้างให้บริหารส่งโครงการเข้าไป
คณะกรรมการท้องถิ่นพิจารณา ก็ให้บริหารและทางสภาได้คุยกัน
ขอฝากด้วยครับ ตอนนี้เวลาใกล้เที่ยงแล้วครับ

นายประวัตี จันทพ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๒

เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลนาเรืองที่เคารพ ผม
นายประวัตี จันทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๒
สำหรับคณะกรรมการท้องถิ่นมี ๒ ประเภท ในการดำเนินการ
โครงการนี้ให้เลือกคณะกรรมการใหม่เลย

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภา

สรุปแล้วตามที่สมัครได้เสนอมาก็ให้เลือกคณะกรรมการ ๒ ท่านใน
กรณีพิเศษในการจ่ายขาดเงินสะสมให้สมาชิกเสนอมาย่อยครับ

นายแปลง ลาภา

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๒

ผมนายแปลง ลาภา ขอเสนอ นายเพ็ง แก้วบัวขาว

นางลำไย คันระมาน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๒

ดิฉันนางลำไย คันระมาน ขอเสนอ นายประมูล บุ่งทอง

นายเสาร์ มาดาดาช

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๒

ผมนายเสาร์ มาดาดาช ขอเสนอ นายประวัตี จันทพ

นายสำลี อินทร์เลิศ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๑

ผมนายสำลี อินทร์เลิศ ขอเสนอ นายถาวร ศิริคำ

นายมานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์

เลขานุการสภา

มีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ กรรมการชุดนี้แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อ
เฉพาะกิจในโครงการนี้เขตละสองท่าน ทบทวนเสร็จก็ให้เสนอเข้า
สู่สภาได้เลยครับ

นางธัญญชล ผาสบาย

ท้องถิ่นอำเภอณาเยีย

งานทุกอย่างต้องอยู่ในแผนถ้าไม่อยู่ในแผนก็ไม่สามารถดำเนินการ
ได้

นายมานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์

เลขานุการสภา

ขณะนี้เป็นเวลา ๑๑.๕๐ น.แล้ว เราจะประชุมอีกครั้งในเวลา ๑๓.๓๐ น. ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้เข้าร่วมพร้อมกันและตรงเวลาด้วยนะครับ

เมื่อถึงเวลา ๑๓.๓๐ น. นายมานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์ เลขานุการสภา ได้เรียกสมาชิกสภาทั้งสองเขตเข้าห้องประชุมเพื่อประชุมตามระเบียบต่อไป

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภา

ในช่วงบ่ายมีท่านใดจะอธิบายเพิ่มเติมหรือไม่ครับ ขอเชิญท่าน
ประมุข บุ่งทอง ครับ

นายประมุข บุ่งทอง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๒

สมาชิกก็ได้คุยกันมาบ้างแล้วนะครับโครงการคสล. และถนนลูกรัง ก็มีทั้งความคิดที่แตกต่างกัน แต่เราก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างโครงการ ขอให้ผู้บริหารได้พิจารณาจะลดหรือเพิ่มงบประมาณให้เหมาะสม แต่ผมคิดว่าจะลดหรือเพิ่มช่วงเดือนสิงหาคม กันยายน เพื่อให้มีความเหมาะสม รวดเร็วและความไม่ล่าช้า

นายถาวร ศิริคำ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๑

ผมก็แนวความคิดกับท่านประมุขที่ได้อภิปรายไว้ผ่านไปเมื่อสักครู่โครงการแต่ละโครงการไม่สมดุลกัน ผมอยากให้เปลี่ยน เช่น หมู่ที่ ๑ ไม่มีโครงการสักโครงการ ทำให้งบประมาณมีความสมดุลเหมาะสมกัน เมื่อเสร็จแล้วค่อยให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการเอาเข้าที่ประชุม ขอฝากให้ผู้บริหารอันไหนสำคัญไม่สำคัญให้ไปคิดพิจารณาดู

นายลำลี อินทร์เลิศ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๑

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่าน ผมนายลำลี อินทร์เลิศ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๑ เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการขึ้นมาก็ขอฝาก หมู่ที่ ๑ ด้วยไม่มีโครงการสักโครงการเลย หมู่ที่ ๑ มีโครงการที่ยังไม่ดำเนินการคือเส้นทางข้างนาอาจารย์ไพศาล พรหมภักดี ผมก็ได้ไปคุยกับอาจารย์ไพศาลก็บอกว่าพร้อมที่จะรื้อถอนรั้วออกให้ นาย

สมร ก็บอกว่าจะอนุญาตให้ขยายทางออกมา เนื่องจากถนนคับแคบ

นายสมศักดิ์ โพธิ์ขาว

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๒
ในความคิดว่าโครงการนี้ดี แต่อยากเสนอให้ไปดำเนินการโครงการช่วงเดือนสิงหาคม เนื่องจากว่าถ้าจะอนุมัติตอนนี้ก็เป็นหน้าฝนทำไปชาวบ้านก็ลำบากเพราะถนนสัญจรไปลำบาก

นางลำไย คันระมาน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๒
เรียนท่านประธานสภา คณะสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่านคะ ดิฉันลำไย คันระมาน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๒ ดิฉันเองก็เข้ามาทำหน้าที่ตรงจุดนี้เพื่อต้องการพัฒนาที่ท่านบริหารได้ไปประชาคม หมู่ ๓ และหมู่ ๘ ดิฉันก็อยากทราบว่าชาวบ้านไม่ได้อยากได้ถนนลูกรังชาวบ้านอยากได้ถนนคอนกรีตมีเส้นขอบรั้วเกล้าถึงเส้นหนองเมย ขอฝากท่านบริหารคะ

นายถาวร ศิริคำ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๑
เรื่องถนนลูกรังปีที่แล้วเราก็ทำที่หนองบก ผู้บริหารก็บอกว่าไม่ใช่พื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ของเสาเล้า นาส่วงผมก็เลยคิดว่าถ้าเราทำ mou ร่วมกันคงดีเรากันเงินไว้ให้เขาทำ mou ร่วมกับเราจะได้ใหม่ ปีที่แล้วเขาก็มาช่วย ทางสมาชิกเขต ๑ และเขต ๒ ก็ได้ลงพื้นที่ไปดู

นายมานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์

เลขานุการสภา
อบจ. ให้ความอนุเคราะห์รถ แต่งบประมาณต้องเป็นของเรา เราต้องดูแลของเราด้วย ครับ

นายสมพงษ์ ตันสุ

ประธานสภา
มีสมาชิกท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ คณะบริหารมีไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ ให้เลขานุการสภานับองค์ประชุม ครับ

นายมานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์

เลขานุการสภา
องค์ประชุมครบครับ

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภา

ต่อไปเป็นการขอมติครั้งเดียวขอรับ ต่อไปผมจะขอมติสมาชิกท่านใด
ไม่เห็นด้วยกับการจ่ายขาดเงินสะสมซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๒๖
โครงการและ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๗ โครงการ
งบประมาณรวม ๔,๘๕๙,๐๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสนห้าพันบาท
ถ้วน) ยกมือ
ครับ

มติสภา

เห็นด้วย จำนวน ๒ เสียง

ไม่เห็นด้วย จำนวน ๙ เสียง

งดออกเสียง จำนวน ๑ เสียง

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภา

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ครับ

นายศุภชัย จันทรมณี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ท่านประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองที่

เคารพทุกท่านครับ ผมนายศุภชัย จันทรมณี ตำแหน่ง นักวิเคราะห์

นโยบายและแผน ผมขอแจ้งโครงการที่ผ่านประชาคมและดำเนินการจัดทำ
เทศบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้ครับ

๑.โครงการจัดซื้อรถยนต์ ๔ ประตู (ขับเคลื่อน ๔ ล้อ) งบประมาณ
๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท

๒.โครงการก่อสร้างป้อมยามศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๓.โครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูพร้อม
ฝาปิดสายบ้านนายไพศาล พรหมภักดี หมู่ที่ ๑ บ้านนาเรือง จำนวนเงิน
๒๑๐,๐๐๐ บาท หมู่ที่ ๑

๔.โครงการปรับปรุงยกระดับถนนลูกรัง สายทางไปกุดน้ำใส หมู่ ๒
บ้านม่วงคำ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๕. หมู่ที่ ๓ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง
อบ.ถ.๑๒๘-๐๒๒ สายบ้านหินลาด หมู่ ๓ ตำบลนาเรือง อำเภอนาเยี่ย -
บ้านโนนทรัพย์ หมู่ ๒๕ ตำบลเมืองเดช อำเภอดงหลวง จังหวัดสุรินทร์
๓๐๐,๐๐๐ บาท

๖. หมู่ที่ ๔ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก
บ้านนายทองกล้า คำทองนิล - หน้าบ้านนายโถม พลปัญญา หมู่
๔ บ้านโนนงาม จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๗. หมู่ที่ ๕ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจากนา
นายต่าย อินทรีย์ - นานายจัน ผิวคำ จำนวนเงิน ๖๒,๕๐๐
บาท

-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนายกำจร โคตรตัส
สา-บานนายอำพร บุญรักษ์ จำนวนเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท

-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำจากบ้านวิชัย จันทร์มณี -
บ้านประเสริฐ ศรีสะอาด งบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐ บาท

๘. หมู่ที่ ๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
จากสามแยกบ้านนายอุดร โคตรสา -สามแยกบ้านนายสมควร
ประกอบแก้ว งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๙. หมู่ที่ ๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางไปห้วยจาน หมู่ ๘ บ้านหินลาดน้อย - หมู่ ๕ บ้านหนอง
กระปือ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐. หมู่ที่ ๗ โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ซอย
ดอนเจ้าปู่ จำนวนเงิน ๗๕,๐๐๐ บาท

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยดอนเจ้าปู่
หมู่ ๗ บ้านนาเรือน้อย จำนวนเงิน ๑๘๕,๐๐๐ บาท

- โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยทิศตะวันออก
โรงเรียนบ้านนาเรือน หมู่ ๗ บ้านนาเรือน้อย จำนวนเงิน
๔๐,๐๐๐ บาท

๑๑. หมู่ที่ ๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางไปห้วยจาน หมู่ ๘ บ้านหินลาดน้อย - หมู่ ๕ บ้านหนอง
กระปือ จำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒. หมู่ที่ ๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บ้านนายสม พลปัญญา - บ้านนางบุญ พลปัญญา จำนวนเงิน
๑๔๔,๐๐๐ บาท

- โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
จากสามแยกบ้านนายสังเวียน ศิริคำ - ศาลาประชาคม หมู่ ๙
บ้านทุ่งศรีเมือง จำนวนเงิน ๓๒,๕๐๐ บาท

- โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจากบ้านนายสมศักดิ์
สัมพันธ์ - นานางหนูกลม ตะรินันต์ หมู่ ๙ บ้านทุ่งศรีเมือง
จำนวนเงิน ๖๒,๕๐๐ บาท

นายประมูล บุ่งทอง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๒

ผมขอเสนอทางบริหารที่บ้านแก้งยางช่วงนี้เกิดปัญหาน้ำประปาไม่พอใช้ ปี
นี้ น้ำไม่พอใช้ ฝากทางบริหารด้วยครับ อยากให้ผู้ใหญ่บ้านแก้งยางมาเสนอ
ผู้ใหญ่บ้านแก้งยาง

นายเกษม บุญครอง

เรียนประธานสภา และสมาชิกสภาที่เคารพ ขอขอบคุณทางบริหารที่ได้ดูแล
บ้านแก้งยางตั้งแต่สงกรานต์มาไม่มีน้ำใช้ น้ำมากก็ไม่เกินสองสามชั่วโมงก็ตัด
ตัดไปแล้วไม่ขึ้นก็ต้องรอไปอีกเป็นชั่วโมง ก็ขอฝากทางบริหารได้แก้ไข
ปัญหาด้วย ขอขอบคุณครับ

นายเผด็จชัย ชวดทอง

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองเขต ๑

ก็อยากเสนอปัญหาความเดือดร้อน ดังนี้ ข้อที่หนึ่งคอนกรีตทางไปเสาเล้า
นาสว่างเป็นหลุมบ่อมาก ประชาชนสัญจรลำบาก
ข้อที่สอง ถนนทางไปนานายอุดร นงนุช ทางไม่มีคอนกรีต
ข้อที่สาม คลองระบายน้ำจากบ้านนายกวิทยา โลมากาล บ้านอาจารย์
ไพศาล ถึงบ้านนายวินัย วรรณสุข คลองระบายน้ำเต็มน้ำไม่ไหล มีแต่โคลน
ขอฝากให้ทางบริหารเข้าไปแก้ไขด้วยครับ

นายเพ็ง แก้วบัวขาว

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรืองเขต ๒

โครงการที่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นำเรียนต่อสภาก็เป็นโครงการที่ดีครับ
สำหรับก็ขอฝากถึงบริหารเรื่องการซ่อมแซมไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน และไปตัด
ต้นไม้กิ่งไม้ที่พาดสายไฟฟ้า หมู่ ๓ มีหนังสือมาขอความอนุเคราะห์มาให้
พนักงานไปดำเนินการหลายครั้งแล้ว ก็ขอให้ไปดำเนินการให้ด้วยให้
ผู้บริหารสั่งพนักงานออกไปดำเนินการ ส่งหนังสือมาก็ไม่ได้รับความ
อนุเคราะห์เงียบทุกครั้ง มีข้อขัดข้องตรงไหน และฝากให้ผู้บริหารดูแลเรื่อง
หลอดไฟด้วย ให้เตรียมความพร้อมหลอดไฟต้องพร้อม เวลาไฟดับตอนนี้ก็
เป็นหน้าฝน

นายถาวร ศิริคำ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาเรือง เขต ๑

ผมขอนำเรียนผู้บริหารว่าขอยุ่ร่องไก่อยที่ว่าโอนมาจากหมู่ ๙ ตอนนี้อย

เหมือนเดิม หลอดไฟยังเหมือนเดิม ไม่มีการแก้ไขเลยจากบ้านนายสมบัติ
ลาภา ท่านบริหารตอนนี้ดำเนินการถึงไหนแล้วครับ และเรื่องที่สองตอนนี้
เข้าหน้าฝนแล้วหญ้าตามข้างถนนขึ้นจำนวนมากอยากให้ท่านบริหารสั่ง
พนักงานไปตัดด้วยเพราะรกมาก ก็ขอฝากครับ

นายสมพงษ์ ต้นสุ

มีสมาชิกท่านอื่นจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ

นางกฤตญาวิทย์ ศรีระดา

รองนายกเทศมนตรีตำบลนาเรือง

เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกสภาที่เคารพทุกท่านค่ะ ขอชี้แจงค่ะ
เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่เทศบาลได้รับหนังสือจากท่านสองสามเดือนแล้วไม่ได้ไป
ดำเนินการซ่อมหลอดไฟ และตัดกิ่งไม้ให้ ก็ได้ให้รองบุญไทย เป็นผู้ดูแล
เรื่องนี้ ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านค่ะ ที่ได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ทาง
บริหารจะได้นำไปปฏิบัติค่ะ

นายสมพงษ์ ต้นสุ

ประธานสภา

มีสมาชิกสภาท่านใดจะเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี การประชุมวันนี้ผม
ต้องขอขอบคุณคณะบริหาร สมาชิกสภาที่เข้าร่วมรับฟังตลอดการประชุม
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอปิดประชุม ครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๕.๓๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกการประชุม

(นายมานพพงศ์ ชัยพิศิษฐ์)

เลขานุการสภา

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นสยประวดี จันทเวท)

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

(นายแปลง ลาภา)

(ลงชื่อ) *ล.ใจ คันธะมาน*
กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางลำไย คันธะมาน)

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว
เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) *สมพงษ์ ต้นสุ*
(นายสมพงษ์ ต้นสุ)
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาเรือง